



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
29 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย ติดเชื้อเพิ่ม 77 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 75 ปี มีโรคประจำตัวไทรอยด์ ไชมันในเลือดสูง เนื่องจากต่อมไธสมอง และเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน 4 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว รวมเสียชีวิต 94 ราย ป่วยสะสม 28,657 ราย หายป่วยเพิ่ม 103 ราย รักษาหายรวม 23,062 ราย ยังรักษาอยู่ 1,401 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อสะสม 127,744,972 ราย เสียชีวิต 2,795,557 ราย รักษาหาย 102,932,549 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด คือ สหรัฐอเมริกา บราซิล อินเดีย รัสเซีย และสหราชอาณาจักร **เม็กซิโก** ผู้เสียชีวิต 3.2 แสน เป็นอันดับ 2 ของโลก **บราซิล** พบผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 คน เป็นวันที่สองและประสบปัญหาห้องไอซียูรพ.ทุกรัฐเกือบเต็มขีดความสามารถแล้ว **เกาหลีใต้** สั่งห้ามรับประทานอาหารตามสถานที่สาธารณะ ฝ่าฝืนถูกปรับ **อังกฤษ** สธ.ระบุผลทดสอบวัคซีนแอสตราฯ ทำให้คำนวณได้ว่าวัคซีนโควิดช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดได้ 50% ขณะที่คนได้รับวัคซีนแล้วยังสามารถติดเชื้อและแพร่ให้คนอื่นได้ **เยอรมนี** เร่งคุมสถานการณ์หลังประเมินพบว่าหากยึดเยื้อจะทำให้ไวรัสคือวัคซีน **ฟิลิปปินส์** ยกระดับมาตรการล็อกดาวน์สูงสุดในกรุงมะนิลา **อินเดีย** คุมจำนวนแขกร่วมงานแต่งหลังยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูง **ฮ่องกง** สธ.แจ้งผลตรวจสอบเบื้องต้นวัคซีนโควิดของ Pfizer-BioNTech ไม่พบว่ากระบวนการบรรจุวัคซีนมีปัญหา **แอฟริกาใต้** แพทย์ใช้ยาฆ่าพยาธิในสัตว์รักษาผู้ป่วยโควิด

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.แม่ค้าอาหารทะเลติดโควิดหลังฉีดวัคซีนแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวหุ้น, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, INN, TNN, newtv, thaigov, acnews, workpoint, thaipbs, mcot, isaranews, thailandplus, thebangkokinsight, kapook, sanook)

-กรมควบคุมโรค ชี้แจ้งกรณีหญิงชาวราชบุรี ขายอาหารทะเลที่ตลาดบางแค ติดเชื้อโควิด 19 หลังฉีดวัคซีน คาดว่าติดเชื้อก่อนได้รับวัคซีน เบื้องต้นเป็นการพบเชื้อในปริมาณน้อยและไม่มีอาการ หลังจากนั้นต้องตรวจเชื้อซ้ำอีก 7 วัน เพื่อดูว่าปริมาณเชื้อที่พบน้อยนั้นมาจากการรับเชื้อใหม่หรือรับเชื้อมานานแล้ว ย้ำว่าแม้จะฉีดวัคซีนแล้วยังต้องระวังตัวเอง เพราะเมื่อตรวจพบเชื้อมีโอกาสแพร่ไปสู่คนอื่นได้

2.รพ.เอกชนรับรองวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวหุ้น, acnews, thailandplus, workpointtoday, kapook, thestandard, isaranews)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุ ตรวจพบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลโดยรพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรสาคร รับรองฉีดวัคซีนโควิด 19 ค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อคน ถือเป็นกรกระทำที่ฝ่าฝืนพ.ร.บ.สถานพยาบาล โฆษณาการประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับอนุญาต ได้ประสานสสจ.สมุทรสาครตรวจสอบข้อมูล พบว่าผิดจริงจึงให้ระงับการโฆษณา พร้อมกับนำเรื่องเข้าคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณาและดำเนินการทางกฎหมาย

-ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ย้ำให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งศึกษาและปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ซึ่งกำหนดให้การกระทำไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความ เสีย หรือภาพ เพื่อการโฆษณาหรือประกาศอันเป็นประโยชน์ทางการค้าของสถานพยาบาล จะต้องขออนุมัติจากกรมฯ หรือสสจ. ก่อน ซึ่งวัคซีนเป็นยาการโฆษณาจึงต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ด้วย

3.ให้อสม.เกณฑ์ผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : Twitter @Whisky Freedom

-โพสต์ข้อความว่า อสม.ได้รับคำสั่งให้เกณฑ์ชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวมาฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อใช้เป็นข้ออ้างว่าเสียชีวิตจากโรคประจำตัว

มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, INN)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าววว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งจัดหาวัคซีนให้ได้มากที่สุด ล่าสุดได้รับทราบจากผู้รับผิดชอบการ

ประเด็นข่าว

ผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกา ว่า ขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนผ่านมาตรฐานแล้ว จะพยายามให้มีการขึ้นทะเบียนเร็วที่สุดและรีบนำมาให้กับประชาชน คาดว่าจะได้รับภายในเดือนมี.ย.เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังจัดหาวัคซีนจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัคซีนซิโนแวค ประเทศจีน และจะเร่งกระจายวัคซีนไป จ.ภูเก็ต ให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการด้านธุรกิจท่องเที่ยว ส่วนจังหวัดอื่นๆ จะดูแลตามลำดับ ขอชื่นชมประชาชนทุกจังหวัดที่ดูแลตนเองเป็นอย่างดี โดยเฉพาะภาคอีสานที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีน้อยมาก

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงปลายปี 2564 ได้หารือร่วมกับสธ. ขอผ่อนผันให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวแต่อยู่ในพื้นที่ที่กำหนด และมีข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติชัดเจนตามเงื่อนไข โดยหากศบค.เห็นชอบจะเสนอกรมต่อไป

-นายพิเชษฐ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่า ภูเก็ต ระบุ ภูเก็ตฉีดวัคซีนลอตแรกไปแล้ว 4,000 โดส ขณะนี้ทยอยฉีดเข็มที่ 2 คาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ และในเดือนเม.ย.จะได้รับวัคซีนอีก 1 แสนโดส ฉีดให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ จนท.ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนกลุ่มเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวหุ้น, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, INN, TNN, thaipbs, newtv, workpointtoday, mcot, isaranews, thaigov, acnews, thailandplus, thebangkokinsight, kapook, sanook)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้สูงอายุติดเตียงจะมีโอกาสติดเชื้อจากคนในครอบครัวหรือผู้มาเยี่ยม ช่วงสงกรานต์นี้ที่ลูกหลานจะกลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ ขอให้ใส่หน้ากากเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หากมีอาการผิดปกติแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที ส่วนกรณีตลาดย่านบางแค หลังจากมีมาตรการปิดตลาด ปรับปรุงสุขาภิบาล ฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุก และตรวจหาเชื้อผู้ค้าและแรงงานเพื่อทำบัตรเข้าออกตลาด ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ส่วนการตรวจหาเชื้อเชิงรุกรอบนอกตลาดหลายหมื่นคนพบอัตราการติดเชื้อต่ำ ถือว่าอยู่ในการควบคุม แต่จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า แผงขายไม่ได้จัดหมวดหมู่ มีทางเข้า-ออกตลาดหลายทาง พนักงานเก็บเงินห้องน้ำและพนักงานรักษาความปลอดภัยติดเชื้อจากการสัมผัสคนจำนวนมาก และยังพบ 1 ใน 3 ของคนในตลาดใส่หน้ากากไม่ถูกต้อง จึงขอความร่วมมือตลาดทุกแห่งทุกจังหวัดปรับปรุงปัจจัยเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย ส่วนการจัดงานสาดสี จ.เชียงใหม่ การจัดกิจกรรมที่มีคนรวมตัวจำนวนมากต้องขออนุญาตท้องถิ่นและจัดตามหลักชีวิตวิถีใหม่ เบื้องต้นพบว่าได้ขออนุญาตจัดกิจกรรมแล้ว แต่อาจขาดการกำกับควบคุมใกล้ชิด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปกำกับดูแลแล้ว โดยพื้นที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลสำรวจดีดีซีโพล 9-22 มี.ค. 2564 พบว่า การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีไข้และอาการทางเดินหายใจลดลง จากร้อยละ 95 เหลือร้อยละ 84.6 และถ้าไม่มีไข้และอาการทางเดินหายใจ การสวมหน้ากากอนามัยลดลงเหลือเพียงร้อยละ 74.5 สอดคล้องกับข้อมูลของก.การอุดมศึกษา ที่สำรวจการสวมหน้ากากอนามัยพบว่า กทม.สวมหน้ากากอนามัยถูกต้องลดลงเหลือร้อยละ 94.36 ดังนั้นขอให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการสวมหน้ากาก โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์นี้ ขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอย่างถูกต้อง สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตั้งแต่ 28 ก.พ. - 27 มี.ค. 64 ฉีดวัคซีนแล้ว 150,107 โดส แบ่งเป็น เข็มแรก 130,187 ราย ฉีดครบ 2 เข็ม 19,920 ราย ยังไม่มีผู้แพ้รุนแรงและเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ระบุ การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะของประชาชนในช่วงหยุดสงกรานต์ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของ สธ. เนื่องจากจะมีประชาชนจำนวนมากใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งอาคารสถานีขนส่งโดยสารบางแห่งคับแคบ การระบายอากาศที่ไม่ดี อีกทั้งการเดินทางอาจใช้เวลานาน ทำให้มีความเสี่ยงแพร่กระจายโรคโควิด 19 ได้ง่าย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สปริงนิวส์)

-ซูเปอร์โพล เผยผลการจัดอันดับกระทรวงต้นตัว เป็นตัวช่วยดูแลประชาชนได้มากที่สุด อันดับ 1 ได้แก่ สธ. มีผลงานเด่น รวดเร็วฉับไวป้องกันและแก้ไขวิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ดูแลรักษาประชาชนผู้ติดเชื้อ ได้วัคซีนมาฉีดให้ประชาชนฟรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-สจ.กาฬสินธุ์ เผย พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 1 ราย มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจากพื้นที่ตลาดบางแค อยู่ระหว่างรอผลยืนยัน 1-2 วัน มีผู้สัมผัสใกล้ชิดอีก 6 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจหาเชื้อทั้งหมด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, คมชัดลึก, ประชาชาติ)

-ธ.กรุงไทย แจ้งปิดสาขาปทุมวัน หลังพบพนักงานติดโควิด 1 ราย มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 4 ราย ส่งตรวจหาเชื้อ กำลังรอผล พร้อมให้กักตัว 14 วัน

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

กัญชง-กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., bangkokinsight, sanook, posttoday, infoquest, thaipost, bangkokbiznews, innnews, springnews)

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลว่า สารต่างๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชาและกัญชงยังถือเป็นยาเสพติด ยกเว้นส่วนของต้นที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ได้แก่ เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย สารสกัดที่มีสารแคนนาบินอยด์เป็นส่วนประกอบและมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอยด์ไม่เกินร้อยละ 0.2 ทั้งนี้ ยังไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปไปปลูกกัญชาได้ ผู้สนใจปลูกต้องรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร โดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐเพื่อขออนุญาตปลูกกัญชา ณ สถานที่ปลูกตั้งอยู่ กรุงเทพฯ ยื่นที่ อย. ต่างจังหวัดยื่นที่สสจ. ทั้งนี้ อย.กำลังประสานงานกับก.เกษตรฯ จัดทำข้อมูลทางวิชาการการและจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายกัญชา กัญชง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ผลักดันกฎหมายเพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบให้สามารถปลูกพืชกัญชงและกัญชาเสริมได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างตีความขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ ยสท. โดยคกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจและคกก.กฤษฎีกา คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงเดือนเม.ย. จากนั้นจะออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อบังคับใช้ต่อไป สอดคล้องกับนโยบายของ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ที่มอบหมายให้ ยสท.ประสานกับอภ. เพื่อผลิตกัญชาและกัญชงส่งให้อภ.นำไปแปรรูปเป็นยา ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ โดยผู้ปลูกจะต้องรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วขออนุญาตจากทางการ ภายใต้การควบคุมและดูแลของ ยสท.เพื่อไม่ให้เล็ดลอดไปใช้เป็นสารเสพติดได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าในการผลักดันกัญชา-กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ว่า นโยบายกัญชาคืบหน้าเป็นรูปธรรม หลังการออกประกาศสธ. คลายล็อกให้นำส่วนต่างๆ ของกัญชา กัญชง มาผสมเป็นวัตถุดิบเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ โดยต้องอยู่ในกรอบกฎหมาย ปัจจุบันมีร้านอาหารกัญชา ร้านน้ำกัญชา เครื่องสำอางค์ที่มีส่วนผสมจากกัญชาเกิดขึ้น วางเป้าจะคลายล็อกมากขึ้น และพร้อมจะสนับสนุนประชาชนในการผลิตสร้างรายได้ เพื่อให้กัญชา กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ทันหุ้น

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เผย ความคืบหน้าการให้ใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดกัญชงกับบ.เอกชนผู้มีความสัมพันธ์กับกลุ่มแรก วันที่ 2 มี.ค. 2564 ทั้ง 7 รายต้องยื่น 1.รายชื่อผู้สั่งซื้อ 2.สายพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ที่สั่งซื้อ 3.เอกสารวิเคราะห์คุณลักษณะเมล็ดพันธุ์ (เอกสาร COA) และ 4.สถานที่ปลูกของผู้สั่งซื้อ จากนั้น เจ้าหน้าที่ อย. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ก.เกษตรฯ จะตรวจสอบสถานที่ปลูกเพื่อควบคุมให้การปลูกแต่ละครั้งสัมฤทธิ์ผลสูงสุด

ด้าน รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรฯ เผย คณะประสบความสำเร็จในการทดลองปลูกพืชกัญชา กัญชง ในสถานที่ปิด โดยพบว่า มี CBD สูงถึง 17% ส่วน THC มีเพียง 0.3% แนะนำการปลูกกัญชงเพื่อให้ได้ CBD ที่ดี ต้องปลูกในพื้นที่ปิด และควรทดลองปลูกหลายๆ พันธุ์ ส่วนปัญหาเรื่องช่อดอกที่ออกเพียงปีละครั้ง สามารถใช้เมล็ดพันธุ์ออโต้ซึ่งจะออกดอกตามรอบได้ แต่ต้นเล็กและ CBD อาจจะไม่สูงมาก จึงต้องคำนวณความคุ้มค่า

บัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์สปฏิหน้า 1

-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ตัวชี้วัดในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี 2558 คือ การทำให้ทุกประเทศมีระบบสุขภาพที่เข้าถึงได้และเป็นธรรมภายในปี 2573 โดยระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นเครื่องมือสำคัญในการพาไปถึงเป้าหมาย สำคัญที่สุดคือผู้มีสิทธิบัตรทอง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนชั้นกลาง สังคมผู้สูงอายุ ต่อมาเป็นระบบบริการ มียา การรักษาและเทคโนโลยีใหม่ๆ มีระบบการแพทย์ดิจิทัล การบริหารจัดการโครงสร้างและกลไกภายในองค์กร การตรวจสอบการเบิกจ่าย บิ๊กดาต้า ทั้งนี้ ในยุคนิวนอร์มอล ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะต้อง “สิทธิครอบคลุมถ้วนหน้า ไม่พาล้มละลาย ขยายสิทธิประโยชน์”

ฝักนึ้ยไม่กินเค็ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยกรณีมีข่าวการทำหายกินเกลือของคนต่างชาติ ว่า ไม่ควรเลียนแบบเนื่องจากจะส่งผลให้ร่างกายได้รับโซเดียมสูงเกินความต้องการ โดยปริมาณที่แนะนำคือไม่เกิน 1 ช้อนชา หรือน้ำปลาไม่เกิน 4 ช้อนชาต่อวัน การบริโภคโซเดียมเกินกว่าความต้องการจะทำให้ไตทำงานหนักขึ้นและเสื่อมเร็วขึ้น ในระยะยาวส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับความดันโลหิต เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด ไต เบาหวาน และอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ แนะนำให้ปรับพฤติกรรมด้วยการอ่านฉลากก่อนซื้อทุกครั้ง เลือกใช้เกลือเสริมไอโอดีน ฝักนึ้ยไม่ให้กินเค็ม

ประเด็นข่าว

ลดการกินเครื่องจิ้มต่างๆ ใช้เครื่องเทศสมุนไพรแทนเครื่องปรุง และเลี่ยงกินอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูป

โรคไขหูดับ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-กรมควบคุมโรค เผย ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 22 มี.ค. 2564 มีผู้ป่วยโรคไขหูดับ 46 ราย เสียชีวิต 3 ราย พบผู้ป่วยสูงสุดในกลุ่มผู้สูงอายุและวัยทำงาน พบมากที่สุดที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคไขหูดับเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมและวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะงานเลี้ยงในช่วงเทศกาลต่างๆ กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง ผู้มีโรคประจำตัว วิธีป้องกัน 1.ผู้ที่เลี้ยงสุกร ควรใส่รองเท้าและถุงมือทุกครั้งเมื่อเข้าไปทำงานในคอกสุกร ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสุกร และหลีกเลี่ยงการจับซากสุกรที่ตายด้วยมือเปล่า 2.ผู้ที่ทำงานในโรงงานฆ่าสัตว์ ควรสวมใส่เสื้อและกางเกงที่ปกปิดมิดชิด ใส่รองเท้าบูทและถุงมือ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสุกรโดยตรง และไม่หยิบจับอาหารเข้าปากขณะปฏิบัติงาน 3.ผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ควรจำหน่ายเนื้อหมูที่มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ทำความสะอาดแผงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันหลังเลิกขาย และเก็บเนื้อหมูที่จะขายในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 10°C 4.ผู้บริโภค ควรรับประทานหมูที่ปรุงสุกเท่านั้น และเลือกซื้อเนื้อหมูที่ไม่มีกลิ่นคาวหรือสีคล้ำ ล้างมือด้วยน้ำสบู่ทุกครั้งหลังสัมผัสกับเนื้อหมู หากมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง เวียนศีรษะจนทรงตัวไม่ได้ อาเจียน คอแข็ง หูหนวก ท้องเสีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หลังสัมผัสหมูที่ป่วยหรือรับประทานอาหารที่ปรุงมาจากเนื้อหมูไม่สุก ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการรับประทานหมูดิบ

อันตรายจากการเล่น “เซิร์ฟสเกต”

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-เพจ Drama-addict เผยกรณีแพทย์รายหนึ่งโพสต์ข้อความพบวัยรุ่น 3 คน เกิดอุบัติเหตุขณะเล่นเซิร์ฟสเกตโดยไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกัน ทำให้ล้มศีรษะกระแทกพื้นหมดสติ 2 ใน 3 บาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง กะโหลกแตก เลือดออกในสมอง ต้องผ่าตัดด่วน พร้อมทั้งเตือนผู้ที่นิยมเล่นกีฬาประเภทนี้ ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันให้พร้อม และเล่นในพื้นที่ที่ปลอดภัยเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-เพจเรื่องเล่าจากโรงหมอ เตือนเหล่าผู้ที่เล่นกีฬาเซิร์ฟสเกตหากพลาดอาจบาดเจ็บหนัก ในสหรัฐฯ มีคนเจ็บต่อปีสูงกว่า 7 หมื่นคน ต้องเล่นในสถานที่เหมาะสม ไม่เล่นบนถนน ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ก่อนใช้ และใส่เครื่องป้องกันต่างๆ หมวกกันน็อก สนับเข่า สนับศอก อุปกรณ์ป้องกันข้อมือ ส่วนเด็กเล็กๆ ไม่ควรเล่น หรือต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง